

# CHUYÊN ĐỀ BÁO CÁO TIẾT THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP THÀNH PHỐ CỦA CÔ GIÁO HOÀNG THỊ THANH HUYỀN TẠI TRƯỜNG THCS CLC CHU VĂN AN

Hội thi Giáo viên giỏi cấp Thành phố không chỉ là một hoạt động thiết thực được tổ chức thường xuyên nhằm tạo động lực cho sự phát triển nền giáo dục của mỗi địa phương và toàn ngành; mà còn tạo cơ hội cho giáo viên phấn đấu, bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm trong giảng dạy. Trường THCS CLC Chu Văn An vô cùng tự hào khi có cô giáo Hoàng Thị Thanh Huyền vinh dự là một trong hai thầy cô được lựa chọn từ cuộc thi cấp Quận, đại diện cho giáo viên Quận Long Biên tham dự cuộc thi cấp Thành phố môn Giáo dục công dân. Cô Thanh Huyền đã thực hiện rất thành công tiết dạy bài "*Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc*", thuộc bộ sách Giáo dục công dân 8 Kết nối tri thức với cuộc sống, tập 1. Chiều ngày 23/10/2024, cô Thanh Huyền đã thực hiện chuyên đề báo cáo tiết thi Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố năm học 2024-2025 tại ngôi trường mình đang công tác.

Chuyên đề với sự có mặt của đông đảo các thầy cô giáo giảng dạy bộ môn Giáo dục công dân trong quận Long Biên đã cho thấy sự quan tâm rất lớn của ngành giáo dục quận về hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố. Đồng hành cùng với cô Thanh Huyền trong tiết dạy này là sự góp mặt của 35 em học sinh tập thể lớp 8A3, trường THCS CLC Chu Văn An cùng các thầy cô giáo trong tổ Xã hội - Năng khiếu của trường. Tiết dạy được thực hiện tại phòng đa năng của nhà trường với không gian rộng rãi, các trang thiết bị dạy học hiện đại đáp ứng tốt nhất chất lượng của quá trình dạy học. Không gian được bài trí với những góc sản phẩm độc đáo của học sinh như bản đồ văn hóa Việt Nam và góc ẩm thực hấp dẫn, góc trưng bày tranh ảnh các di sản văn hóa thế giới đầy thú vị, ấn tượng.

Tiết luyện tập của cô giáo Thanh Huyền là một tiết học vui nhộn nhưng thật sự hiệu quả. Cô giáo đã lồng ghép các bài tập với các hoạt động phong phú như trò chơi trắc nghiệm sôi động được trả lời bằng hình thức ngôn ngữ cơ thể, dạng bài nêu ý kiến đồng tình/không đồng tình qua video hoạt hình tình huống, dạng bài giải quyết tình huống qua hoạt cảnh đóng vai hài hước. Tiết học của cô thực sự đã khuấy động không khí học tập của cả lớp. Học sinh trong lớp luôn thích thú, lắng nghe và háo hức chờ đợi các nhiệm vụ của cô giáo. Sau khi thực hiện xong, các con lại được cô Huyền hệ thống lại kĩ năng làm các dạng bài. Đó là kiến thức bổ ích không chỉ phục vụ cho mình môn GDCD mà còn cho cả các môn học khác nữa. Cuối buổi học, các con được xem và cảm nhận về các sản phẩm STEM do chính các bạn học sinh làm liên quan đến bài học về việc tôn trọng đa dạng văn hoá. Kết thúc bài học, cô Huyền và tập thể lớp 8A3 cùng cất vang lời hát "*Hãy đến với những con người Việt Nam tôi*" mời gọi bạn bè năm châu đến với đất nước Việt Nam tươi đẹp, văn minh, yêu chuộng hòa bình.

Sự thành công của tiết chuyên đề cho thấy ngoài sự nhiệt huyết, say mê và sáng tạo của cô giáo Thanh Huyền còn là nhờ công sức, đóng góp trí tuệ của các đồng chí chuyên viên, cốt cán môn Giáo dục công dân của quận Long Biên cùng sự quan tâm, chỉ đạo từ Ban giám hiệu nhà trường và sự phối hợp, góp sức của đội ngũ giáo viên trường THCS CLC Chu Văn An. Đây cũng là dịp để đội ngũ giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân trong quận Long Biên có cơ hội trao đổi, học hỏi, trau dồi về chuyên môn cũng như đúc rút kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy.



Một số hình ảnh tiêu biểu của tiết chuyên đề:





